

พระ คริสต ธรรม คัมภีร์ เชื่อ ถือได้

กลุ่มกบฏที่ลือชื่อได้จมเรือบาวน์ตีของอังกฤษ และสิ้นสุดลงด้วยการตั้งรกรากอยู่กับหญิงพื้นเมืองบนเกาะพิทเคอร์น ซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ทั้งกลุ่มมีกะลาสีเรือชาวอังกฤษเก้าคน ชายชาวตาฮิติหกคน หญิงชาวตาฮิติสิบคน และหญิงสาวอายุสิบห้าหนึ่งคน กะลาสีเรือคนหนึ่งรู้จักวิธีหมักสุรา ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสาเหตุการดื่มสุราเมามายและปัญหาการชกต่อยของชาวเกาะกลุ่มนี้ ทั้งชายหญิงที่รุนแรงมากขึ้น

หลังจากนั้นไม่นาน อเล็กซานเดอร์ สมิท ต้นแบบของชายทั้งหมดที่รอดชีวิตมาถึงเกาะนี้ ได้เริ่มอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่เขาหยิบจากลิ้นชักบนเรือและสอนคนอื่นๆ ในที่สุดไม่เพียงแต่ชีวิตของเขาเท่านั้นที่เปลี่ยนไป ทุกชีวิตบนเกาะแห่งนี้ได้เปลี่ยนตามเขาเช่นกัน

ชาวเกาะแยกตัวจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง จนกระทั่งปี ค.ศ. 1808 เรือโทปาซของอเมริกามาเยือนเกาะแห่งนั้น ลูกเรือพบว่าสังคมบนเกาะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีเหล้า ไม่มีเรือนจำ ไม่มีคดีอาชญากรรม แน่แน่นอนว่าพระคัมภีร์ได้เปลี่ยนสภาพนรกบนเกาะนี้ ให้กลายเป็นแผ่นดินโลกต้นแบบตามพระทัยของพระเจ้าจวบจนทุกวันนี้

พระเจ้ายังทรงตรัสกับมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาผ่านทางหน้าหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์หรือไม่? พระองค์ยังทรงทำเช่นนั้นแน่นอน ขณะที่กำลังเขียนบทเรียนอยู่นี้ ผมได้เหลือบไปเห็นกระดาษคำตอบของนักเรียนในชั้นเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์คนหนึ่ง เขียนเป็นบรรทัดสุดท้ายว่า “ฉันเดินทางผิด ฉันเป็นนักโทษประหารในคุกรัฐยูทาห์ แต่หลังจากที่ฉันศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ เดียวนี้ชีวิตฉันมีจุดมุ่งหมายและฉันพบรักใหม่”

พระคริสตธรรมคัมภีร์มีอำนาจในการเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโลกได้จริง ใครก็ตามเมื่อเริ่มศึกษาพระธรรมอย่างจริงจัง ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างแน่นอน

1. พระเจ้าตรัสกับเราด้วยพระคริสตธรรมคัมภีร์

หลังจากพระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวา ชายหญิงคู่แรกของโลก พระองค์ทรงสนทนากับเขาแบบสองต่อสอง แต่หลังจากที่เขาทั้งคู่ทำบาปแล้ว เมื่อพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยม เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา?

“แล้วชายและภรรยาของเขาได้ยินเสียงพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวน เขาทั้งสองได้หลบไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้ในสวนนั้น” **ปฐมกาล 3:8**

บาปเสื่อมสอนไม่ให้มนุษย์ติดตามกับพระเจ้าแบบสองต่อสอง

หลังจากที่โลกแปดเปื้อนไปด้วยบาป พระเจ้าทรงติดต่อกับมนุษยชาติอย่างไร?

“แท้จริงพระเจ้ามิได้ทรงกระทำอะไรเลย โดยมีได้เปิดเผยความลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ คือผู้เผยพระวจนะ”

อาโมส 3:7

แม้ในช่วงชีวิตที่มีดমনของเรา พระเจ้าก็ยังทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ พระองค์ทรงให้คำตอบแก่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของเราผ่านทางผู้เผยพระวจนะหรือบุคคลที่พระเจ้าทรงโปรดให้เขียนเรื่องราวของพระองค์

2. ใครเป็นผู้เขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์?

ขณะที่บรรดาผู้เผยพระวจนะยังมีชีวิตอยู่ เขาจะประกาศข่าวของพระเจ้าด้วยการพูดหรือเขียน เมื่อพวกเขาเสียชีวิตไปงานเขียนเหล่านั้นยังคงอยู่ พระเจ้าทรงให้มีการรวบรวมงานเขียนเหล่านั้นไว้เป็นรูปเล่มเรียกว่า **พระคริสตธรรมคัมภีร์**

เราจะเชื่อถือการเขียนของบรรดาผู้เผยพระวจนะได้อย่างไร?

“ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อน คือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้ เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้น ไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์เลย แต่มนุษย์กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้า ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจเขา” 2 เปโตร 1:20, 21

ผู้เขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่ได้เขียนข่าวสารขึ้นเองตามความคิดหรือตามความต้องการของพวกเขา แต่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือที่พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของ

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์พระเจ้าตรัสถึงพระองค์และพระประสงค์เพื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นการประมวลความคิดของพระองค์ในอดีต เปิดเผยอนาคต และบอกถึงวิธีการแก้ปัญหาความชั่วร้ายจนกระทั่งการพบสันติสุขบนโลกของเรา

พระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งเล่มเป็นข่าวสารจากพระเจ้า?

“พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง” 2 ทิโมธี 3:16, 17

พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์มีผลต่อมนุษย์อย่างลึกซึ้งเพราะพระคริสตธรรมคัมภีร์ “ทั้งเล่ม” เป็น “ลมปราณของพระเจ้า” เป็นชิ้นงานที่เกิดจากการดลใจ เป็นหนังสือของพระเจ้า เป็นข่าวสารโดยตรงจากพระองค์ซึ่งทำให้บรรดาผู้เผยพระวจนะได้เห็นหรือได้ยินเป็นภาษามนุษย์

หากท่านอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตทั้งหมด ขอให้ท่านอ่านพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ชีวิตของท่านจะเปลี่ยน เมื่อท่านอ่านด้วยแรงอธิษฐานมากเท่าใด ท่านก็จะยิ่งพบสันติสุขในใจท่านมากเท่านั้น

เช่นเดียวกัน หากท่านอัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์มาประทับขณะเมื่ออ่านพระคัมภีร์ ท่านจะได้รับการดลใจให้เข้าใจการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ซึ่งจะส่งผลทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนไป เหมือนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจให้ผู้เผยพระวจนะเขียนพระคัมภีร์

3. ความเป็นหนึ่งเดียวของพระคัมภีร์

ในความเป็นจริงแล้วพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นห้องสมุดของหนังสือจำนวน 66 เล่ม พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม 39 เล่ม เขียนขึ้นในช่วงเวลาประมาณปี 1450 ถึง 400 ก่อน คริสตศักราช และพันธสัญญาใหม่อีก 27 เล่ม เขียนขึ้นระหว่างปีคริสตศักราช 50 ถึง 100

ผู้เผยพระวจนะโมเสสเริ่มเขียนหนังสือห้าเล่มแรกของพระคริสตธรรมคัมภีร์ ช่วง 1400 ปี ก่อนคริสตศักราช อัครสาวกยอห์นเขียนพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายในพระคริสตธรรมคัมภีร์ราวปีคริสตศักราช 95 ดังนั้นการเขียนทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1500 ปี ในการเขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งหมดและมีผู้เผยพระวจนะอย่างน้อยอีกสามสิบแปดคนที่มีชีวิตชีวิตแตกต่างกันที่ได้รับการดลใจให้เขียนหนังสือแต่ละเล่มขึ้นมา บางคนเป็นนักธุรกิจทำการค้า คนเลี้ยงแกะ ชาวประมง ทหาร แพทย์ ผู้นำศาสนา กษัตริย์ ซึ่งมีวัฒนธรรมและหลักปรัชญาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

นี่คือเรื่องราวที่มหัศจรรย์หนังสือ 66 เล่ม หรือบทเรียน 1,189 บท หรือพระธรรม 31,173 ข้อ จากหลากหลายคนเขียน

พบแล้ว

แต่มีเนื้อหากลมกลืนกันอย่างสมบูรณ์แบบที่ได้รับการรวมเล่มเป็นพระคัมภีร์และมีการใช้สืบทอดกันมาจวบจนปัจจุบัน

สมมติมีชายคนหนึ่งเคาะประตูและเข้ามาในบ้านตามคำเชิญของท่าน เขาวางแผนหินอ่อนรูปร่างแปลกแตกต่างกันที่พื้นห้องนั่งเล่น จากนั้นเดินออกไปอย่างเงียบๆ ต่อมามีคนอีกประมาณ 40 คน ทอยยเดินตามเข้ามาที่ละคน และทำอย่างเดียวกับคนแรก ด้วยการเรียงแผ่นหินอ่อนตามหมายเลขที่กำกับไว้

เมื่อคนสุดท้ายเดินออกไป ท่านต้องประหลาดใจที่เห็นรูปแกะสลักหินอ่อนนามสง่าตั้งอยู่ ต่อมาท่านทราบอีกว่าส่วนใหญ่ “ช่างแกะสลักเหล่านั้น” ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อน พวกเขามาจากที่ต่างๆ กัน บ้างมาจากอเมริกาใต้ จีน รัสเซีย แอฟริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก แล้วท่านจะสรุปว่าอย่างไร? เสมือนหนึ่งว่ามีคนวางแผนรูปแกะสลักหินอ่อนนั้นไว้อย่างเรียบง่าย และแจกจ่ายชิ้นงานให้แก่แต่ละคนแกะสลักเฉพาะส่วนของตนให้ถูกต้อง

พระคริสตธรรมคัมภีร์เปรียบเสมือนการนำชาวสวรรค์ที่แต่ละคนได้รับมาปะติดปะต่อกลายเป็นเล่มเดียวกัน เหมือนการปั้นรูปแกะสลักหินอ่อนที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งพระเจ้าทรงวางแผนเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว การรวมเล่มพระวจนะอันน่าอัศจรรย์นี้เป็นหลักฐานอย่างดีว่า ถึงแม้มนุษย์เป็นผู้เขียน แต่การเขียนของเขาล้วนเกิดจากการดลใจของพระเจ้า

4. ท่านสามารถเชื่อมั่นในพระคัมภีร์ได้

(1) การเก็บรักษาพระคัมภีร์ให้คงอยู่จนถึงปัจจุบันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจ ในยุคแรก พระคริสตธรรมคัมภีร์ต้นฉบับทั้งเล่มเป็นลายมือเขียน และใช้เวลานานกว่าจะมีการตีพิมพ์ มีการคัดลอกและแจกจ่ายสำเนาต้นฉบับที่เป็นลายมือเขียนจวบจนปัจจุบันสำเนาฉบับทั้งเล่ม หรือบางส่วนของที่เขียนด้วยลายมือยังมีให้เห็นหลายพันชุด

ในปี ค.ศ. 1947 มีการค้นพบพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมภาษาฮีบรูซึ่งมีอายุย้อนอดีตไปตั้งแต่ 150 ถึง 200 ปี ก่อนคริสตกาล ณ บริเวณใกล้ทะเลเดดซี (ทะเลตาย) เป็นที่น่าประหลาดใจที่มีวหนังสืออายุราวสองพันปีมีเนื้อหาความจริงตรงกับเนื้อหาในพระคริสตธรรมคัมภีร์พันธสัญญาเดิมที่จัดพิมพ์ในปัจจุบัน นับเป็นหลักฐานอันทรงพลังที่บอกว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นที่น่าเชื่อถือเพียงใด

การเขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ของอัครสาวกในยุคแรก มักเขียนเป็นจดหมายส่งไปยังคริสตจักรตามเมืองต่างๆ ที่ตั้งขึ้นหลังการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู ได้มีการเปิดการแสดงพระคริสตธรรมคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ซึ่งเป็นลายมือเขียนทั้งเล่มหรือบางบทรวมกันมากกว่า 4,500 ฉบับ ในพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดใหญ่ๆ ในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา บางฉบับมีการบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่สอง หากเราเปรียบเทียบต้นฉบับคัดลอก

ลายมือเขียนในยุคแรกๆ เหล่านี้กับพระคริสตธรรมคัมภีร์ในยุคปัจจุบัน จะเห็นว่าพระธรรมพันธสัญญาใหม่ยังคงใจความสำคัญไว้เหมือนเมื่อครั้งที่เขียนในครั้งแรกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

ทุกวันนี้มีการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์บางบทหรือทั้งเล่มเป็นภาษาพื้นเมืองและภาษาต่างๆ มากกว่า 2,060 ภาษานับเป็นหนังสือขายดีที่สุดในโลก ซึ่งมียอดจำหน่ายรวมกันมากกว่า 150 ล้านเล่ม

(2) ความถูกต้องแม่นยำทางประวัติศาสตร์ของพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นเรื่องน่าทึ่ง นักโบราณคดียืนยันหนักแน่นว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์นั้นถูกต้อง นักประวัติศาสตร์ค้นพบแผ่นจารึกดินและอนุสาวรีย์หินซึ่งไขปริศนาของชื่อ สถานที่ และเหตุการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งก่อนหน้านั้นเราสามารถรู้ได้จากพระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้น

มีตัวอย่างในพระธรรมปฐมกาล 11:31 อับราฮัมและครอบครัวของเขา “เดินทาง ออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย จะเข้าไปใน(แผ่นดิน)คานาอัน” และเพราะมีเพียงพระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้นที่กล่าวถึงเมืองเออร์ ในขณะที่นักวิชาการมั่นใจว่าไม่เคยมีชื่อเมืองเออร์มาก่อน จนกระทั่งนักโบราณคดีพบว่าที่ฐานของเสาหอคอปโบลต์ในอิรักตอนใต้ มีเขียนชื่อเมืองเออร์เป็นตัวอักษรรูปलिพของชาวบาบิโลนโบราณ ต่อมามีการเปิดเผยว่าในสมัยนั้นเมืองเออร์เป็นเมืองหลวงที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก แต่นักประวัติศาสตร์มิได้ตระหนักถึงความโดดเด่นของเมืองนี้ จึงมีเพียงพระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้นที่ยังคงชื่อเมืองนี้อยู่จน กระทั่งนักโบราณคดีได้ใช้พลังไขความจริงแท้ในเรื่องนี้ เมืองเออร์เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างอีกมากมายที่นักโบราณคดียืนยันความถูกต้องของพระคริสตธรรมคัมภีร์

(3) คำทำนายที่แม่นยำในพระคริสตธรรมคัมภีร์เกิดขึ้นจริง แสดงว่าท่านสามารถเชื่อถือได้ พระคริสตธรรมคัมภีร์ทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเกิดขึ้นจริงต่อหน้าต่อตาเราในปัจจุบัน ท่านสามารถตรวจสอบคำทำนายที่ตื่นเต้นเหล่านั้นได้ในบทต่อไป

5. วิธีเข้าใจพระคริสตธรรมคัมภีร์

ขณะที่อ่านพระธรรมของพระเจ้า ให้ยึดหลักสำคัญเหล่านี้ไว้ในใจ

(1) ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยจิตอธิษฐาน หากท่านเข้าใจพระคริสตธรรมคัมภีร์ด้วยหัวใจและจิตใจที่เปิดกว้างโดยการอธิษฐาน ท่านจะได้ติดต่อกับพระเยซูเป็นการส่วนตัว (ยอห์น 16:13-14)

(2) อ่านพระธรรมทุกวัน การศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกวันเป็นกุญแจสำคัญทำให้เกิดพลังในการดำเนินชีวิต (โรม 1:16)

(3) ขณะที่อ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ จงฟังในสิ่งที่พระธรรมเขียน ด้วยการตั้งคำถามว่า ผู้เขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ต้องการที่จะบอกอะไร? ความหมายแก่นแท้ของพระธรรมที่เราเข้าใจสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร

(4) ศึกษาพระธรรมตามหัวข้อเรื่อง ด้วยการเปรียบเทียบพระธรรมด้วยพระธรรม พระเยซูทรงใช้วิธีนี้ในการพิสูจน์ว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์

“เริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งหมด แล้วพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เสด็จถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟัง” ลูคา 24:27

การหยิบยกพระธรรมทุกข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะมาอธิบาย จะทำให้เรามีมุมมองหลายมิติที่สมบูรณ์

(5) ศึกษาธรรมเพื่อให้มีพลังในการดำเนินชีวิตเพื่อพระคริสต์ พระวจนะของพระเจ้าใน ฮีบรู 4:12 กล่าวว่า คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ นั้นให้ความหมายมากกว่าทุกคำในกระดาษทั้งแผ่น พระวจนะเป็นอาวุธที่มีชีวิตอยู่ในมือเราเพื่อใช้ต่อสู้กับการทดลองใจให้ทำบาป

(6) สนทนากับพระเจ้าผ่านทางพระธรรมของพระองค์ ผู้ที่เข้าใจพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างถ่องแท้ จะเต็มใจประพฤติตามที่พระคัมภีร์สอนไว้ (ยอห์น 7:17) เพราะสิ่งนี้ไม่ได้มาจากความคิดของมนุษย์หรือมาจากคำสอนของคริสตจักรแห่งใดแห่งหนึ่ง

6. พระคริสตธรรมคัมภีร์สามารถเปลี่ยนชีวิตของท่านได้

“การคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย” สดุดี 119:130

การศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ก่อให้เกิด “ความเข้าใจ” ที่เข้มแข็งสามารถทำให้ท่านเอาชนะอุปนิสัยที่ไม่ดี และพัฒนาชีวิตให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ศีลธรรมและจิตวิญญาณ

พระคริสตธรรมคัมภีร์จะสัมผัสถึงความรู้สึกในหัวใจของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำเนียดชีวิต ความรักการแต่งงาน ความเป็นพ่อเป็นแม่และความตาย โดยลักษณะของพระธรรมสามารถรักษาบาดแผลส่วนที่ลึกที่สุด ความบาปและการทนทุกข์ทรมานของมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงหนังสือเพื่อเผ่าพันธุ์ใดเผ่าพันธุ์หนึ่ง หรือคนอายุรุ่นใดรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะ ประชาชาติใดประชาชาติหนึ่งหรือวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเท่านั้น ถึงแม้มีการเขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์จากคนในตะวันออก แต่ก็เหมาะกับประชาชนในซีกโลกตะวันตกด้วยเช่นกัน พระคริสตธรรมคัมภีร์เข้าถึงกระท่อมธรรมดาจนถึงคฤหาสน์ ผู้มั่งคั่ง เด็กๆ หลงรักนิทานเรื่องราวตื่นเต้นในพระธรรม ความ เป็นพระเอกในพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน คนเจ็บป่วย ผู้มีชีวิตโดดเดี่ยวและคนชราเพราะว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์คอยปลอบใจให้ความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น

เพราะพระเจ้าทรงกระทำภารกิจของพระองค์ผ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ จึงทำให้พระธรรมมีอำนาจมากมาย สามารถเปลี่ยนจิตมนุษย์ที่หยาบกระด้าง ให้เป็นอ่อนโยนและเต็มเต็มด้วยรัก เราจึงเห็นพระคริสตธรรมคัมภีร์เปลี่ยนใจและคนติดยาเสพติด กลายเป็นนักเทศน์ผู้ประกาศศาสนาอย่างเอาจริงเอาจัง

เราเห็นพระคริสตธรรมคัมภีร์เปลี่ยนคนโกหก คนโกง มาเป็นครูที่ถือความสัตย์ซื่อเป็นที่ตั้ง นอกจากนี้เรายังเห็นพระคริสตธรรมคัมภีร์ยับยั้งผู้ที่ฆ่าตัวตาย ให้มีชีวิตเริ่มต้นใหม่ด้วยความหวัง พระคริสตธรรมคัมภีร์ปรายความรักท่ามกลางศัตรู พระวจนะเปลี่ยนความเย่อหยิ่งเป็นคนอ่อนน้อม ถ่อมตน เปลี่ยนความเห็นแก่ตัวเป็นความเมตตา ทำให้เราเข้มแข็งบนความอ่อนแอ หนุนใจบนความสิ้นหวัง ปลอบประโลมใจบนความโศกเศร้า ให้คำแนะนำบนความไม่แน่นอน พบความผ่อนคลายบนความเหนื่อยใจ พระคริสตธรรมคัมภีร์แสดงให้เห็นชายหญิงเห็นถึงวิธีการใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญ และเผชิญความตายอย่างไม่เกรงกลัว

พระคริสตธรรมคัมภีร์หนังสือของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนชีวิตของท่าน หากท่านยังคงศึกษาบทเรียน **พบแล้ว** อย่างต่อเนื่องท่านจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ

ทำไมต้องเขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ให้เรา? พระเยซูตรัสว่า

“แต่การที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ ก็เพื่อพวกท่านจะได้เชื่อว่า พระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์” ยอห์น 20:31

เหตุผลยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราควรคุ้นเคยกับพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ก็คือ การที่หนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ และความมั่นใจในชีวิตนิรันดร์ เมื่อดูพระคริสต์ผ่านทางพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งเล่ม ในที่สุดหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเรา ให้เหมือนพระฉายาของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้ทำไมไม่เริ่มต้นหาฤทธานุภาพจากพระธรรมของพระองค์ให้พบเสียตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อท่านจะมีชีวิตที่เหมือนพระฉายาขององค์พระเยซูมากขึ้น?